



# สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคม ระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน HOT ISSUES



## 5 HOT ISSUES

รายงานสถานการณ์ทางสังคมระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน

สสว. 1-11 ดำเนินการขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในเขตรับผิดชอบนำรายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับพื้นที่และประเด็นเร่งด่วน (Hot Issues) เสนอต่อการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ในระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 คณะ ทุกจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด เป็นต้น นำเสนอในรูปแบบของ วารสารการประชุม Infographic สื่อนำเสนอ ทั้งนี้ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแจ้งเตือนประเด็นเร่งด่วนยังกลไกในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล/ภาคีเครือข่าย /ทีม One Home/ Line OA หน่วยงาน 77 จังหวัด

### 1 ประเด็นสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่

พบว่าการรายงานประเด็นผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 32 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี นครนายก อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กลุ่มภาคเหนือ ลำปางแพร่ ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม

### 2 กลุ่มเด็กและเยาวชน

ส่วนใหญ่เป็นกรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม การตั้งครรภ ในวัยรุ่น รวมถึงการเกี่ยวพันกับสารเสพติด ตลอดจนการเรียนนอกระบบ และการออกเรียนกลางคัน พบว่าการรายงานประเด็นนี้ทั้งหมด 21 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี นครนายก อ่างทอง กลุ่มภาคเหนือ ตาก พิชญโลก กำแพงเพชร กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี เลย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กลุ่มภาคใต้ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร

### 3 ครีวเรือนเปราะบางและความยากจน

เป็นปัญหาเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของครอบครัว พบว่าการรายงานประเด็นนี้ 16 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคเหนือ เพชรบูรณ์ กลุ่มภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี นครนายก อ่างทอง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม กลุ่มภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล ตรัง สงขลา

### 4 ความรุนแรงในครอบครัว

แม้ว่าจะมีจำนวนสถิติไม่มาก แต่ส่งผลกระทบต่ออย่างมากในระดับครอบครัว และมีแนวโน้มความเสียหายให้กับชุมชนและสังคมอย่างเป็นวงกว้างในอนาคต พบว่าการรายงานประเด็นนี้ 15 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ขอนแก่น กลุ่มภาคกลาง นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

### 5 กลุ่มคนพิการ

เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและถือได้ว่ามีความเปราะบางจากสภาพร่างกายรวมถึงการไม่มีรายได้และการมีงานทำ พบว่าการรายงานประเด็นนี้ 9 จังหวัด ได้แก่ กลุ่มภาคกลาง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม เลย

